

แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

งานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่วาง


จำนวน กระบวนการ งานที่ต้อง จัดทำ คู่มือตาม พ.ร.บ.ฯ	จำนวน คู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน กระบวนการ งานที่ จัดทำคู่มือ แล้วเสร็จ	ชื่อกระบวนการให้บริการ		จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ขอรับ บริการ	จำนวน บันทึก รับคำขอ บริการ ของทั้ง สองฝ่าย	จำนวน การแจ้ง เหตุแห่ง ความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
128	6	122	1	การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร	4					
			2	การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ						
			3	การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน						
			4	การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติ และฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร						
			5	การขอเลขที่บ้าน	8					
			6	การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว						
			7	การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1						
			8	การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ						

จำนวน กระบวนการ งานที่ต้อง จัดทำ คู่มือตาม พ.ร.บ.๗	จำนวน คู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน กระบวนการ งานที่ จัดทำคู่มือ แล้วเสร็จ	ชื่อกระบวนการงานที่ให้บริการ		จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ขอรับ บริการ	จำนวน บันทึก รับค่าขอ บริการ ของทั้ง สองฝ่าย	จำนวน การแจ้ง เหตุแห่ง ความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.๗	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
128	6	122	9	การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง						
			13	การแจ้งขอทำหน้าที่เจ้าบ้าน	1					
			14	การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย	1					
			15	การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับ เอกสารการทะเบียน	31					
			16	การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร	31					
			17	การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม						
			18	การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ						
			19	การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน						
			20	การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน พ.ร.13						

จำนวน กระบวนการ งานที่ต้อง จัดทำ คู่มือตาม พ.ร.บ.๖	จำนวน คู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน กระบวนการ งานที่ จัดทำคู่มือ แล้วเสร็จ	ชื่อกระบวนการงานที่ให้บริการ		จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ขอรับ บริการ	จำนวน บันทึก รับคำขอ บริการ ของทั้ง สองฝ่าย	จำนวน การแจ้ง เหตุแห่ง ความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.๖	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
128	6	122	21	การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด						
			22	การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทย ต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย						
			23	การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ ขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย						
			24	การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน ขอเพิ่มชื่อ						
			25	การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย						
			26	การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ โดยมีหลักฐานการเกิด						
			27	การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือประจำตัว (Certificate of Identity)						
			28	การเพิ่มชื่อ กรณีตักสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2499						
			29	การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						

จำนวน กระบวนการ งานที่ต้อง จัดทำ คู่มือตาม พ.ร.บ.๖	จำนวน คู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนิน การ	จำนวน กระบวนการ งานที่ จัดทำคู่มือ แล้วเสร็จ	ชื่อกระบวนการงานที่ให้บริการ	จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ขอรับ บริการ	จำนวน บันทึก รับคำขอ บริการ ของทั้ง สองฝ่าย	จำนวน การแจ้ง เหตุแห่ง ความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.๖	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
128	6	122	30	การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง					
			31	การเพิ่มชื่อ บุคคลได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจาก การแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง	.				
			32	การรับแจ้งตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน	3				
			33	การรับแจ้งตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่าการตาย แต่ไม่พบศพ					
			34	การรับแจ้งตาย กรณีไม่ทราบว่ามีผู้ตายเป็นใคร					
			35	การรับแจ้งตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ					
			36	การรับแจ้งตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น	3				
			37	การรับแจ้งตายเกินกำหนด					
			38	การรับแจ้งตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น					
			39	การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ					
			40	การรับแจ้งย้ายกลับเข้าที่เดิม					
			41	การรับแจ้งย้ายเข้า	3				
42	การรับแจ้งย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้จะไปอยู่ที่ใด								

จำนวน กระบวนการ งานที่ต้อง จัดทำ คู่มือตาม พ.ร.บ.๖	จำนวน คู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนิน การ	จำนวน กระบวนการ งานที่ จัดทำคู่มือ แล้วเสร็จ	ชื่อกระบวนการงานที่ให้บริการ		จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ขอรับ บริการ	จำนวน บันทึก รับคำขอ บริการ ของทั้ง สองฝ่าย	จำนวน การแจ้ง เหตุแห่ง ความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.๖	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสน	
128	6	122	43	การรับแจ้งย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ							
			44	การรับแจ้งย้ายปลายทาง	10						
			45	การรับแจ้งย้ายออก	3						
			46	การรับแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง	1						
			47	การรับแจ้งย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า							
			48	การรับแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน	5						
			49	การขอลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551							
			50	การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551							
			51	การพิจารณาขอลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543							
52	การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น										

ลงชื่อ  ผู้รายงาน  
(นางสาวพิชญ์ อินดีสม)  
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ  
วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒

## แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

## ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กองการศึกษา รอบ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวน กระบวนงาน ที่ต้องจัดทำ คู่มือตาม พ.ร.บ.ฯ	จำนวน คู่มือที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน กระบวนงานที่ จัดทำคู่มือแล้ว เสร็จ	ชื่อกระบวนงานที่ใช้บริการ	จำนวนครั้ง ที่ประชาชน ขอรับ บริการ	จำนวน บันทึกรับคำ ขอบริการ ของทั้งสอง ฝ่าย	จำนวน การแจ้ง เหตุแห่ง ความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
128	6	122	การรับนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนระดับ ก่อนประถมในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
			การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่๑ ในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายพิศาล แสงรัตน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา